



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๕ ต่อ ๒๑๐๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๖๓๒

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน (สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา หนังสือ ประกาศ คำสั่ง
ของกลุ่มประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ที่ กษ ๐๔๐๑.๔/๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ
 โปรดทราบและดำเนินการต่อไป
 โปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(นางโสภา กฤตลักษณ์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



บันทึกข้อความ

สำนักบริหารกลาง
เลขรับ พ/อ/อ/ใจ
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕
เวลา ๑๑.๕๗ น.

ส่วนราชการ

กลุ่มประสานราชการ สำนักบริหารกลาง โทร. 2108

ที่ กษ 0401.4/ 598

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งนี้ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

วาระที่ 11 เรื่อง กรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ คชก.

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ คชก. ตามมติคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ครั้งที่ 8/2555 (ครั้งที่ 225) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล สาระสำคัญของเรื่อง

1. การประเมินสถานการณ์สินค้า คณะกรรมการเฉพาะสินค้า/หน่วยงานที่รับผิดชอบสินค้าสำรวจ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และสภาพปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาสินค้า ดังนี้

1.1 สินค้าเกษตรที่มีคณะกรรมการเฉพาะ ให้คณะกรรมการประเมินสถานการณ์แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่รับผิดชอบและสภาพปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางป้องกันและมาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหา ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 2 เดือน แล้วนำเสนอคณะกรรมการ คชก. โดยเร็วต่อไป

1.2 สินค้าเกษตรที่ไม่มีคณะกรรมการกำกับดูแลเฉพาะ และประสงค์จะของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินสถานการณ์แนวโน้มราคาและสภาพปัญหา พร้อมทั้งจัดทำมาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหา ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 2 เดือน แล้วนำเสนอคณะกรรมการ คชก. พิจารณาโดยเร็วต่อไป

2. การพิจารณาของคณะกรรมการ คชก. เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลและเวลาเพียงพอ ในการพิจารณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือสินค้าเกษตรตามที่คณะกรรมการสินค้าหรือหน่วยงานต่าง ๆ เสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ให้ฝ่ายเลขานุการ คชก. พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลโครงการที่จำเป็น ให้ครบถ้วนก่อนเสนอประธานคณะกรรมการ คชก. พิจารณากำหนดวัน เวลา ประชุมคณะกรรมการ คชก. โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการสรุปมติคณะกรรมการ และแจ้งมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการ

3. การดำเนินการตามมติคณะกรรมการ คชก. ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการจาก คณะกรรมการ คชก. เตรียมความพร้อมเพื่อสามารถดำเนินการตามมติ คชก. ได้ทันที โดยให้สามารถดำเนินการ ได้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับรับแจ้งมติคณะกรรมการ คชก.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านสังคม

วาระที่ 14 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรองปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกตำแหน่งหนึ่ง

2. เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงทุกส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกตำแหน่งหนึ่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระที่ 15 เรื่อง รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงในเด็ก

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงในเด็ก ดังนี้

สาระสำคัญของเรื่อง

จากรายงานของสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 21 กรกฎาคม 2555 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ทั่วประเทศ รวม 14,452 ราย ในจำนวนนี้ พบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรค มือ เท้า ปาก ที่มีอาการรุนแรงอยู่หลายราย บางรายเสียชีวิตแล้วและกำลังอยู่ระหว่างรอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานของระบบเฝ้าระวังเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ พะเยา เชียงราย ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ ระยอง ส่วนสถานการณ์ของโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา ขณะนี้ พบผู้ป่วยในโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ราชบุรี สระแก้ว อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โดยหลายโรงเรียนได้ดำเนินการปิดเรียน เพื่อทำความสะอาดและลดการแพร่กระจายเชื้อแล้ว

ข้อมูลจากการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ยังไม่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อ และสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อความรุนแรงผิดปกติ ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการกับสายพันธุ์ย่อยที่ตรวจพบได้ ทั้งนี้ได้มีการเฝ้าระวังทั้งทางห้องปฏิบัติการและอาการผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ขณะนี้สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รายงานว่า ตลอดช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์มีอัตราแพร่ระบาดที่ลดลง โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ป่วยเมื่อเทียบกับในช่วงแรกของการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าแนวโน้มของโรคจะยังคงมีการระบาดต่อไปอีกประมาณ 6 สัปดาห์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระที่ 19 เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้

1. เห็นชอบรับรองการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2020 (ค.ศ. 2011) เกี่ยวกับการปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย (ขยายเวลาการดำเนินการมาตรการ จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยมีต่อสหประชาชาติโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของไทย

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กระทรวงกลาโหม (กท.) กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.)

กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงคมนาคม (คค.) กรมประมง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ กต. ทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงาน ต่อสหประชาชาติต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กต. รายงานว่า

1. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 คณะมนตรีความมั่นคงฯ รับรองข้อมติที่ 2020 (ค.ศ. 2011) ขยายเวลาการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธ บริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย ออกไปจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้าง สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

2. สาระสำคัญของข้อมติ ที่ 2020 (ค.ศ. 2011) สรุปได้ ดังนี้

2.1 ข้อ 5 เรียกร้องให้รัฐสมาชิกร่วมมือตามความเหมาะสมในเรื่องการจับตัวประกัน และการดำเนินคดีกับโจรสลัดที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับตัวประกัน

2.2 ข้อ 7 เรียกร้องอีกครั้งให้รัฐสมาชิกและองค์กรระดับภูมิภาคที่มีขีดความสามารถที่จะกระทำได้ เข้าร่วมปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย โดยการส่งกองกำลังเรือรบ อาวุธและอากาศยานทหาร และโดยการตรวจยึดและทำลายเรือ อาวุธ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกใช้ในการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย หรือมีเหตุอันน่าเชื่อว่าจะถูกนำไปใช้ในการดังกล่าว โดยให้การปฏิบัติสอดคล้องกับข้อมตินี้และกฎหมายระหว่างประเทศ

2.3 ข้อ 9 สนับสนุนให้รัฐสมาชิกร่วมมือกับรัฐบาลชั่วคราวโซมาเลียอย่างต่อเนื่อง ในการปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐบาลชั่วคราวโซมาเลีย และตัดสินใจขยายอาณัติ ซึ่งอนุญาตให้รัฐสมาชิก สหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคที่ร่วมมือกับรัฐบาลชั่วคราวโซมาเลียสามารถเข้าไปในน่านน้ำของโซมาเลีย และดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยอาวุธออกไปอีก 12 เดือนนับจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 โดยรัฐบาลชั่วคราวโซมาเลียได้แจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติ ทราบล่วงหน้าแล้ว

2.4 ข้อ 15 เรียกร้องให้รัฐสมาชิกกำหนดการกระทำอันเป็นโจรสลัดเป็นฐานความผิด ตามกฎหมายภายในของตน และพิจารณาดำเนินคดีและคุมขัง หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง ซึ่งโจรสลัดที่ต้องสงสัยที่ถูกจับบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลียรวมทั้งผู้ประสานงานและผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินในการ ดำเนินการดังกล่าวที่อยู่บนบกโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง ประเทศ

2. ในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติ ไทยมีพันธกรณีจะต้องดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรี ความมั่นคงฯ อยู่แล้ว และไม่มี ความเกี่ยวข้องกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่โดยที่ ปัจจุบันยังไม่มียกหมายรองรับเพื่อให้ปฏิบัติตามพันธกรณีตามข้อมติข้างต้นได้อย่างครบถ้วน ทำให้ในบางกรณี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจดำเนินการดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการรับรองการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป โดยให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายภายในของไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้ง

วาระที่ 25 เรื่อง แต่งตั้ง

ข้อที่ 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้าง ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

/สาระสำคัญ...

สาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหอุทกภัยของประเทศไทย ตามที่ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยเสนอ ทั้งนี้ โดยให้เพิ่มผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย โดยองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมีดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เป็นประธาน
 2. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 10 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และประธานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 3.1 นายอภิชาติ อนุกุลอำไพ 3.2 นายรอยล จิตรดอน 3.3 นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3.4 นายวิญญู หล่อตระกูล 3.5 นางสาววิลาวัณย์ วนดรงค์วรรณ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหอุทกภัยของประเทศไทยที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทยมากที่สุด

2. เสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเพื่อให้มีการนำกรอบแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกไปดำเนินการต่อไป

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามที่ได้รับภารกิจขอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ กลุ่มประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ข้างต้นรวมถึงรายละเอียดทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ (เข้าทาง ➡ เว็บไซต์ของหน่วยงาน ➡ กลุ่มประสานราชการ ➡ เลือกเมนูฟังมติ ครม.) ซึ่งหน่วยงานในสังกัด สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้นตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และจะได้ประสานฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคทราบต่อไป



(นางพวงทอง เสลานนท์)


หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ


 ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕
 (นางโสภา กตตลักุลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 (นายจรรย์ ธาตาวีวรรณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานราชการ

๒๕ ก.ค. ๕๕

สรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

.....

ด้าน	วาระ (เรื่องที่)	เรื่อง	หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ	11	กรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ คชก.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สังคม	14	การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	15	รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงในเด็ก	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	19	การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำ นอกชายฝั่งโซมาเลีย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้ง	25	ข้อที่ 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบ การก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาคอขวดของประเทศไทย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ ◇ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิตินานเชิงคุณภาพ

วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
 จากนั้น นางสาวคັນสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนัก
 นายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานครและกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือนประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รวม 2 ฉบับ
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ส่งไปสั่งทางไปรษณีย์)
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ.
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

เศรษฐกิจ

6. เรื่อง มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย (ร่างกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ กรณีการแลกหุ้น)
7. เรื่อง แนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
8. เรื่อง การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2556 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
9. เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)
10. เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการในคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ
11. เรื่อง กรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ คชก.
12. เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินการเอง
13. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (บ้านหลังแรก)

สังคม		
--------------	--	--

- | | | |
|-----|--------|---|
| 14. | เรื่อง | การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน |
| 15. | เรื่อง | รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงในเด็ก |

ต่างประเทศ		
-------------------	--	--

- | | | |
|-----|--------|---|
| 16. | เรื่อง | รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - เนเธอร์แลนด์ |
| 17. | เรื่อง | รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - อิสราเอล |
| 18. | เรื่อง | รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ซาอุดีอาระเบีย |
| 19. | เรื่อง | การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย |
| 20. | เรื่อง | การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก |
| 21. | เรื่อง | การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1718 (ค.ศ. 2006) เกี่ยวกับการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ |
| 22. | เรื่อง | การให้สัตยาบันพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 7 ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน |
| 23. | เรื่อง | ขอนำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทย รวมทั้งอนุมัติให้มีการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หากมีความจำเป็น |
| 24. | เรื่อง | การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับโกตดิวัวร์ |

แต่งตั้ง		
-----------------	--	--

- | | | |
|-----|--------|--|
| 25. | เรื่อง | แต่งตั้ง <ol style="list-style-type: none"> 1. รัฐบาลราชอาณาจักรเบลเยียมเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย 2. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเพณีวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย |
|-----|--------|--|

4. การแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษ และประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
5. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการทางกรกฎาคมตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โทร . 0 2280-9000

สำนักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานครและกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือนประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รวม 2 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานครและกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือนประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รวม 2 ฉบับ สำนักงานกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานครและกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เป็นการปรับปรุงอัตราเงินเดือนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 (ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554) ดังนี้

บัญชีอัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินเพิ่ม

ตำแหน่ง	อัตรา	เงินเดือน (บาท/เดือน)		เงินเพิ่ม (บาท/เดือน)		รวม (บาท/เดือน)	
		เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	1	62,830	68,620	41,500	คงเดิม	104,330	110,120
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	4	60,660	66,250	20,750	คงเดิม	81,410	87,000
เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	1	34,610	37,810	4,400	คงเดิม	39,010	42,210
ผู้ช่วยเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	4	31,170	34,040	2,200	คงเดิม	33,370	36,240
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	1	37,910	41,410	8,800	คงเดิม	46,710	50,210
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	8	34,610	37,810	4,400	คงเดิม	39,010	42,210
เลขาธิการประธานสภากรุงเทพมหานคร	1	34,610	37,810	4,400	คงเดิม	39,010	42,210
เลขาธิการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร	2	31,170	34,040	2,200	คงเดิม	33,370	36,240

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและเงินตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานครและกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เป็นการปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่งของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 (ตามมาตราที่ประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานประมาณ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการลดเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนกรณีขาดการประชุม ดังนี้

บัญชีเงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทน
(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เงินตอบแทน		รวม	
	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่
ประธานสภากรุงเทพมหานคร	48,800	58,560	15,000	คงเดิม	63,800	73,560
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร	44,700	53,640	7,500	คงเดิม	52,200	61,140
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	37,250	44,700	3,750	คงเดิม	41,000	48,450
ประธานสภาเขต	12,760	15,310	870	คงเดิม	13,630	16,180
สมาชิกสภาเขต	9,630	11,550	440	คงเดิม	10,070	11,990

2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

1. มท. เสนอตามรายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) ว่า

1.1 ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) มาเพื่อดำเนินการ โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 140 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจว่ากล่าวตักเตือน หรือออกไปสั่งให้ผู้ขับขี่ซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรหรือกฎหมายอื่นเกี่ยวกับรถนั้น ๆ ได้ โดยอาจออกไปสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ หรือหากเป็นกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถได้เพื่อให้เห็นได้ง่าย

1.2 โดยปัจจุบันมีผู้ขับขี่กระทำความผิดกฎหมายจราจรเป็นจำนวนมากแต่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกไปสั่งได้ในขณะนั้น เช่น ผู้ขับขี่ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดงตามแยกต่าง ๆ ขับรถเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและถูกตรวจจับโดยใช้เครื่องตรวจจับความเร็ว หรือขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดงและถูกตรวจจับโดยกล้องตรวจจับ (RED LIGHT CAMERA) เป็นต้น จึงเป็นช่องว่างในการฝ่าฝืนกฎหมายและทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งที่ปัจจุบันได้มีการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจและจับกุมผู้กระทำความผิดอันเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ตาม

1.3 ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหรือ

สัญญาณจรรยาจะมีอำนาจส่งใบสั่งไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถได้ในกรณีที่ตรวจพบการกระทำผิดแต่ไม่ทราบตัวผู้ขับขี่หรือไม่สามารถออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่พร้อมหลักฐานจากอุปกรณ์ตรวจจับให้ผู้ขับขี่ในขณะนั้นได้

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

กำหนดให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการจราจรโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจรหรือสัญญาณจรรยา มีอำนาจส่งใบสั่งพร้อมหลักฐานจากอุปกรณ์ตรวจจับไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ในกรณีมีการตรวจพบการกระทำผิด แต่ไม่ทราบตัวผู้ขับขี่หรือไม่สามารถออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ในขณะนั้นได้ (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522)

3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบดังนี้

1. เห็นชอบตามความเห็นของสำนักงานศาลยุติธรรม และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ไปตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้นำความเห็นของสำนักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป เมื่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น โดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แล้ว

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการนำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น โดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ตุลาคม 2554 โดยด่วน

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. 2547 (ร่างข้อ 2)

2. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน จัดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ซึ่งตนผลิตหรือนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา และให้นำเข้ามาได้เฉพาะด่านนำเข้าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นด่าน

นำเข้ายาที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ (ร่างข้อ 3)

3. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันต้องปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด (ร่างข้อ 4)

4. กำหนดให้การส่งคืนเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ที่ไม่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่จัดแจ้ง ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันที่ได้จัดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา (ร่างข้อ 5)

5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สาระสำคัญ เป็นการกำหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555

เศรษฐกิจ

6. เรื่อง มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย (ร่างกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมกิจการ กรณีการแลกหุ้น)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย กรณีการรวบรวมกิจการและการแลกหุ้น) รวม 2 ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎหมาย

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เป็นการกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน โดยโอนหุ้นเพื่อแลกกับหุ้นในบริษัทอันได้ควบเข้ากันหรือบริษัทผู้รับโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน และการโอนหุ้นที่ได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการควบเข้ากันหรือการโอนกิจการทั้งหมด

2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย กรณีการรวบรวมกิจการและการแลกหุ้น) เป็นการกำหนดให้ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน โดยโอนหุ้นเพื่อแลกกับหุ้นในบริษัทใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือบริษัทผู้รับโอนกิจการทั้งหมด

ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุนและการโอนหุ้นที่ได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการควบเข้ากันหรือการโอนกิจการทั้งหมด เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

7. เรื่อง แนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน ตามมติ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอดังนี้

สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า

1. ปัจจุบันองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แต่ละหน่วยงานได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนในกรณีต่างๆ ขึ้นบังคับใช้แตกต่างกัน และอาจขัดหรือแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อำนวยการขององค์การมหาชนไว้

2. สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทำแนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

กรณี	แนวปฏิบัติ
ผู้อำนวยการกรณีเลิกจ้าง	จ่ายค่าชดเชยโดยระบุในสัญญาจ้างหรือระเบียบข้อบังคับ
ผู้อำนวยการกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง	ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยโดยระบุในสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง กรณีเลิกจ้าง	จ่ายค่าชดเชยโดยระบุในสัญญาจ้างหรือระเบียบข้อบังคับ
ลูกจ้างโครงการ กรณีเลิกจ้าง	ไม่มีการจ่ายค่าชดเชย

1. แนวทางการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน

1.1 หลักการ

(1) องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งมาตรา 5 กำหนดว่าเป็นหน่วยงานที่มีได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเป็นหลัก

(2) ข้อ (3) กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดมิให้ใช้ข้อบังคับ หมวด 11 ค่าชดเชย ตั้งแต่มาตรา 118 ถึงมาตรา 122 บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงาน ที่มีได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน องค์การมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 118 ให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน

(3) มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้กิจการขององค์การมหาชนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

(4) เพื่อให้ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับลูกจ้างทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจ้างงาน คณะกรรมการองค์การมหาชนสามารถใช้อำนาจตามมาตรา 24 มาตรา 27 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน ในการกำหนดค่าชดเชยในการทำงานได้ตามกรณี

สำนักงาน ก.พ.ร. จึงจัดทำแนวทางการจ่ายค่าชดเชยของผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และ ลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติสำหรับองค์การมหาชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการขององค์การมหาชน และ สอดคล้องกับข้อกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

3.2 คำนิยาม

“ค่าชดเชย” หมายความว่า เงินที่องค์การมหาชนจ่ายให้แก่ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง เมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งองค์การมหาชนตกลงจ่ายให้แก่ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารสูงสุดซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นของ องค์การมหาชน

“เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง” หมายความว่า บุคคลที่ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนซึ่งได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณขององค์การมหาชนจากหมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร และมีลักษณะการจ้างตามที่กำหนด ไว้ในคำสั่งจ้าง สัญญาจ้าง หรือข้อตกลงการจ้าง

ทั้งนี้ จะไม่นับรวมถึงลูกจ้างโครงการที่ปฏิบัติงานให้องค์การมหาชนเป็นการชั่วคราวและ ปฏิบัติงานที่มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน หรืองานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือ ความสำเร็จของงาน หรือในลักษณะการจ้างงานในโครงการเฉพาะ โดยองค์การมหาชนได้และลูกจ้างโครงการได้ทำสัญญา เป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง ซึ่งโดยปกติทั่วไปงานจะสิ้นสุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยเป็นการจ้างจาก งบประมาณหมวดอื่นซึ่งมิใช่หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร

3.3 แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าชดเชย

- กรณีเลิกจ้างผู้อำนวยการ

องค์การมหาชนพึงจ่ายค่าชดเชยในกรณีเลิกจ้างให้แก่ผู้อำนวยการตามที่ระบุในสัญญาจ้าง

“การเลิกจ้างผู้อำนวยการ” หมายความว่า การกระทำใดที่องค์การมหาชนไม่ให้ ผู้อำนวยการทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ด้วยเหตุที่องค์การมหาชนถูกยุบเลิกและไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งองค์การมหาชนจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้อำนวยการตามที่ระบุในสัญญา

โดยคณะกรรมการองค์การมหาชนควรดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้กับ ผู้อำนวยการ ดังนี้

(1) ระบุเรื่องค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างผู้อำนวยการในสัญญาจ้างให้ชัดเจนเมื่อเริ่มจ้าง ซึ่ง ผู้อำนวยการและองค์การมหาชนรับทราบข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการจ้างร่วมกัน โดยสัญญาจ้างอย่างน้อยควรระบุเงื่อนไข การพ้นจากตำแหน่ง เงื่อนไขการเลิกสัญญาจ้าง การประเมินผลการทำงาน การจ่ายค่าชดเชย อัตราเงินเดือน และ ประโยชน์ตอบแทนอื่น

(2) คณะกรรมการองค์การมหาชนกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่าย ค่าชดเชยโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 เพื่อรองรับการจ่ายค่าชดเชย ตามสัญญาจ้างข้างต้นด้วย

(3) สำหรับอัตราการจ่ายค่าชดเชยนั้น อาจเทียบเคียงกับอัตราตามที่กำหนดใน กฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจ้างงานได้ โดยไม่ต้องนำไปพิจารณาพร้อมกับรอบ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจำปี

- กรณีเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง

องค์การมหาชนพึงจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามที่ระบุในสัญญาจ้างหรือ ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย ในกรณีการเลิกจ้าง

“การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง” หมายความว่า การกระทำใดที่องค์การมหาชน ไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ด้วยเหตุที่องค์การมหาชนถูกยุบเลิกและไม่สามารถดำเนิน กิจการต่อไปได้ การยุบเลิกตำแหน่ง หรือเหตุอื่นใด

โดยคณะกรรมการองค์การมหาชนควรดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย ดังนี้

(1) กำหนดเรื่องค่าชดเชยไว้ในสัญญาจ้าง ให้ระบุเรื่องค่าชดเชยในสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้ชัดเจนเมื่อเริ่มจ้าง โดยเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างและองค์การมหาชนรับทราบข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการจ้างร่วมกันถึงเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชย อนึ่ง สัญญาจ้างอย่างน้อยควรระบุเงื่อนไขการพ้นจากตำแหน่ง เงื่อนไขการเลิกสัญญาจ้าง การประเมินผลการทำงาน และการจ่ายค่าชดเชย

(2) คณะกรรมการองค์การมหาชนกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 เพื่อรองรับการจ่ายค่าชดเชยตามสัญญาจ้างข้างต้น

(3) สำหรับอัตราการจ่ายค่าชดเชยนั้น องค์การมหาชนอาจเทียบเคียงกับอัตราตามที่กำหนด ในกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจ้างงานได้ โดยไม่ต้องนำไปพิจารณารวมกับกรอบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจำปี

8. เรื่อง การเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2556 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2556 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย จำนวน 4,314,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามที่กระทรวงพลังงาน (พ.น.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

พ.น. รายงานว่า

1. ตามความตกลงว่าด้วยธรรมนูญและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2533 และพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรร่วมขึ้น เพื่อสรวมลสิทธิและรับผิดชอบแทนรัฐบาลทั้งสองในการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในพื้นที่ดินใต้ทะเลและใต้ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วม โดยมีหลักการที่สำคัญคือค่าใช้จ่าย ทั้งปวงที่เกิดขึ้น และผลประโยชน์ที่องค์กรร่วมได้รับจากกิจกรรมที่ดำเนินไปในพื้นที่พัฒนาร่วม รัฐบาลทั้งสองประเทศจะร่วมรับผิดชอบและแบ่งปันโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียได้แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรร่วมซึ่งประกอบด้วย ประธานร่วมฝ่ายละ 1 คน และสมาชิกฝ่ายละ 6 คน เพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลทั้งสอง ในการควบคุมการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในพื้นที่พัฒนาร่วม และเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายสำหรับการควบคุมนั้น ทั้งนี้ งบประมาณขององค์กรร่วมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

2. องค์กรร่วมได้นำเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2556 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ต่อรัฐบาลไทย ซึ่งงบประมาณและแผนการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กรร่วม ในการประชุมครั้งที่ 98 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.1 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (8) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 กำหนดให้องค์กรร่วมเสนองบประมาณประจำปีหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กรร่วมแล้ว โดยให้เสนอต่อรัฐบาลแต่ละฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าห้าเดือน (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ก่อนเริ่มปีงบประมาณนั้น)

2.2 องค์กรร่วมได้เสนองบประมาณประจำปี 2556 จำนวน 4,314,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operation Expenditure) 4,148,700 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าใช้จ่ายที่เป็นทุน (Capital Expenditure) จำนวน 165,300 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.38 หรือ 16,500 ดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2555 ทั้งนี้ ที่มาของเงินงบประมาณประจำปี 2556 ได้เสนอขอใช้เงินจากปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรในไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 จำนวน 4,026,177.57 ดอลลาร์สหรัฐ และงบประมาณเหลือจ่ายของปี 2554 จำนวน 287,822.43 ดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2556 องค์กรร่วมจะมีรายได้จาก

ค่าภาคหลวง 271.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไร 593.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 865.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

9. เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการก้านกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย แรงงาน และประชาสัมพันธ์) ซึ่งมี ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการที่ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) และอนุกรรมการตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการคดีพิเศษและคณะอนุกรรมการตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงาน ก.พ. โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 7,500 บาท กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 6,000 บาท ส่วนคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการคดีพิเศษ ให้ประธานอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 3,750 บาท อนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และให้กรรมการและอนุกรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม

10. เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ในคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการก้านกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย แรงงาน และประชาสัมพันธ์) ซึ่งมี ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ที่เห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการในคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (รายเดือน/รายครั้ง)	หมายเหตุ
ประธานอนุกรรมการ	5,000 บาท/เดือน	เฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใดไม่มีการประชุมหรือมีการประชุมแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมให้งดจ่าย
อนุกรรมการ	4,000 บาท/เดือน	
เลขานุการ	500 บาท/ครั้ง	ให้ได้รับค่าตอบแทนเพียงครั้งเดียว ในหนึ่งวัน ทั้งนี้ อนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการด้วยให้เบิกค่าตอบแทนได้เพียงตำแหน่งเดียว
ผู้ช่วยเลขานุการ	500 บาท/ครั้ง	
ที่ปรึกษา คอ.นธ.	8,000 บาท/เดือน	

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการอื่น ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่และภารกิจใกล้เคียงกันของ ยธ. และอัตราเบี้ยประชุมตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 อนึ่ง สำหรับงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังกล่าวรวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คอ.นธ. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

11. เรื่อง กรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ คชก.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ คชก. ตามมติ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ครั้งที่ 8/2555 (ครั้งที่ 225) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

สาระสำคัญของกรอบระยะเวลาการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ คชก. มีดังนี้

1. การประเมินสถานการณ์สินค้า คณะกรรมการเฉพาะสินค้า/หน่วยงานที่รับผิดชอบสินค้า สำรวาง ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และสภาพปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาสินค้า ดังนี้

1.1 สินค้าเกษตรที่มีคณะกรรมการเฉพาะ ให้คณะกรรมการประเมินสถานการณ์แนวโน้มราคา สินค้าเกษตรที่รับผิดชอบและสภาพปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางป้องกันและมาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหา ก่อน ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 2 เดือน แล้วนำเสนอคณะกรรมการ คชก. โดยเร็วต่อไป

1.2 สินค้าเกษตรที่ไม่มีคณะกรรมการกำกับดูแลเฉพาะ และประสงค์ของบประมาณ สนับสนุนจากภาครัฐ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินสถานการณ์แนวโน้มราคาและสภาพปัญหา พร้อมทั้งจัดทำ มาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหา ก่อนผลิตออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 2 เดือน แล้วนำเสนอคณะกรรมการ คชก. พิจารณาโดยเร็วต่อไป

2. การพิจารณาของคณะกรรมการ คชก. เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลและเวลาเพียงพอในการ พิจารณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือสินค้าเกษตรตามที่คณะกรรมการสินค้าหรือหน่วยงานต่าง ๆ เสนอได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ให้ฝ่ายเลขานุการ คชก. พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลโครงการที่จำเป็นให้ครบถ้วน ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการ คชก. พิจารณากำหนดวัน เวลา ประชุมคณะกรรมการ คชก. โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการสรุปมติคณะกรรมการ และแจ้งมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการ

3. การดำเนินการตามมติคณะกรรมการ คชก. ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการจาก คณะกรรมการ คชก. เตรียมความพร้อมเพื่อสามารถดำเนินการตามมติ คชก. ได้ทันที โดยให้สามารถดำเนินการได้ ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ได้รับรับแจ้งมติคณะกรรมการ คชก. จากฝ่ายเลขานุการฯ ดังนี้

- (1) เปิดบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งประสานกรมบัญชีกลางในการรับโอนเงิน
- (2) เตรียมแผนการดำเนินการตามโครงการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยเร็ว
- (3) จัดสรรและโอนเงินให้หน่วยงานดำเนินการในระดับพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานในท้องถิ่นและ เกษตรกรดำเนินการได้โดยเร็ว และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเหตุการณ์

12. เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินการเอง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ดังนี้

1. เห็นชอบการขอเพิ่มเติมงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 2) เพื่อก่อสร้าง ระบบป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวม 6 แห่ง วงเงิน 3,546.24 ล้านบาท โดยให้กู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน จำนวน 3,546.24 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลา 15 ปี และให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยโดยไม่ต้องจ่ายคืนเงินต้นใน 5 ปี แรก

2. ให้ กนอ. พิจารณานำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามปกติโดยไม่ต้องหักยอดเงินต้นและดอกเบี้ย ที่จะต้องชำระคืนในแต่ละปีออก

3. ในการพิจารณาเก็บค่าบริการส่วนกลางนั้น ให้ กนอ. รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการต่อไป

4. ให้ กนอ. จัดทำรายละเอียดผลกระทบที่เกิดขึ้นเสนอคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ พิจารณาต่อไป

5. ให้ ก.น.อ. รับภาระภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีอื่นใดที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดเก็บ เนื่องจากการประมาณการภาระภาษีอยู่ในระดับที่ฐานะทางการเงินของ ก.น.อ. สามารถรองรับได้

13. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (บ้านหลังแรก)

คณะรัฐมนตรีรับทราบการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (บ้านหลังแรก) ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (บ้านหลังแรก) ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการภาษีที่ได้นำเสนอเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและครอบคลุมถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล โดยเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกินจำนวนภาษีที่พึงชำระในแต่ละปีภาษี ให้แก่บุคคลที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกินจำนวนภาษีที่พึงชำระในแต่ละปีภาษี เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
2. ให้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ภายใน 5 ปีภาษีนับแต่วันที่ได้ออกรวมสิทธิ โดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน เป็นเวลา 5 ปี ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท โดยเมื่อคำนวณภาษีตามปกติแล้วมีภาษีเงินได้ต้องชำระจำนวนเท่าใดให้นำสิทธิยกเว้นภาษีไปหักออกจากภาษีเงินได้ที่ต้องชำระในแต่ละปีได้ทันที
3. ผู้มีเงินได้ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
4. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน
5. ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ผลการดำเนินงาน

กระทรวงการคลังได้มีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ดังนี้

1. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน ในระหว่างวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่คำนวณจากเงินได้สุทธิหรือที่ต้องชำระก่อนการคำนวณเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น

2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213) เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย กำหนดวิธีการ เงื่อนไข และหลักฐานประกอบการยกเว้นภาษีเงินได้ ที่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากร

3. จากการประมวลผลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2554 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 มีผู้ใช้สิทธิประโยชน์ในการยื่นแบบแสดงรายการฯ ประมาณ 9,600 ราย และเป็นจำนวนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับการยกเว้นประมาณ 224.19 ล้านบาท

สังคม

14. เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรองปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกตำแหน่งหนึ่ง

2. เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงทุกส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกตำแหน่งหนึ่ง

15. เรื่อง รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงในเด็ก

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการป้องกัน ควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงในเด็ก ดังนี้

สถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศไทย

จากรายงานของสำนักโรคติดต่อวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 กรกฎาคม 2555 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ทั่วประเทศ รวม 14,452 ราย ในจำนวนนี้ พบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรค มือ เท้า ปาก ที่มีอาการรุนแรงอยู่หลายราย บางรายเสียชีวิตแล้วและกำลังอยู่ระหว่างรอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานของระบบเฝ้าระวังเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ พะเยา เชียงราย ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ ระยอง ส่วนสถานการณ์ของโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา ขณะนี้ พบผู้ป่วยในโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ราชบุรี สระแก้ว อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โดยหลายโรงเรียนได้ดำเนินการปิดเรียน เพื่อทำความสะอาดและลดการแพร่กระจายเชื้อแล้ว

ข้อมูลจากการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ยังไม่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อ และสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อความรุนแรงผิดปกติ ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการกับสายพันธุ์ย่อยที่ตรวจพบได้ ทั้งนี้ได้มีการเฝ้าระวังทั้งทางห้องปฏิบัติการและอาการผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ขณะนี้สำนักโรคติดต่อวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รายงาน ว่า ตลอดช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์มีอัตราแพร่ระบาดที่ลดลง โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ป่วยเมื่อเทียบกับในช่วงแรกของการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าแนวโน้มของโรคจะยังคงมีการระบาดต่อไปอีกประมาณ 6 สัปดาห์

ความคืบหน้าการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย

1. เร่งรัดและดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปาก อย่างใกล้ชิด โดยมีทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance Rapid Response Team ; SRRT) ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงทั้งประเทศกว่า 1,000 ทีม

2. ให้ดำเนินงานที่เข้มข้นใน 2 มาตรการคือ (1) ให้ความคุ้มครองป้องกันการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด โดยประสานงานกับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา และศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่เน้นเรื่องการทำความสะอาด ป้องกันการแพร่เชื้อ หากพบเด็กป่วยขอให้หยุดเรียนและกลับไปพักที่บ้านให้เด็กหมั่นล้างมือ กินอาหารที่สุกใหม่ และร้อน (2) ให้ดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดโดยเน้นย้ำผู้ปกครองทุกคน หากพบเด็กมีไข้สูง 2 วัน ซึมลงหรืออาเจียน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

3. กำชับแพทย์ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ให้ระมัดระวังภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของโรค ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่มีตุ่มขึ้นปาก หรือฝ่ามือ ฝ่าเท้า

4. ทำการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก แก่ประชาชน เช่น เปิดสายด่วน 1422 ของกรมควบคุมโรคตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 กรกฎาคม 2555 มีประชาชนสอบถามทั้งหมด 785 สาย เฉลี่ยชั่วโมงละ 5 สาย

5. ให้จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากกว่า 10 ราย ต่อวัน เปิดศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด (war room) โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งทุกจังหวัดได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ และมีการดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด (war room) แล้วหลายจังหวัด

6. ประชุมผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยเน้นการเฝ้าระวังโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยและดูแลรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค และการสื่อสารความเสี่ยง เป็นต้น

7. กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์ “ร่วมเฝ้าระวังและขจัดโรค มือ เท้า ปาก” โดยมีตัวแทนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมรับมอบคู่มือและชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคมือ เท้า ปากให้กับโรงเรียนนำไปทำความสะอาด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 โดยรณรงค์ทำความสะอาด “Big cleaning day” ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

ต่างประเทศ

16. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – เนเธอร์แลนด์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย – เนเธอร์แลนด์ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ และให้นำเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับต่อไป โดยในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคำตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสำคัญตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

1.1 ปรับปรุงข้อบทว่าด้วยการแต่งตั้งสายการบินที่กำหนด การให้อินนุญาติและการเพิกถอนใบอนุญาต และข้อบทว่าด้วยสิทธิเกี่ยวกับการควบคุมเชิงกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยการบิน ทั้งสองฝ่ายตกลงปรับปรุงข้อบทโดยยึดร่างแม่บทที่ไทยได้ตกลงไว้กับประชาคมยุโรปเป็นหลัก และผนวกสาระของข้อบทในความตกลงฯ เดิมเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์ของเงื่อนไขที่เคยตกลงกันไว้ด้วย ดังนี้

(1) ข้อบทเรื่องการกำหนดสายการบิน การอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต มีสาระสำคัญว่า สายการบินที่กำหนดของเนเธอร์แลนด์จะต้องเป็นสายการบินที่จัดตั้งขึ้นในอาณาเขตของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้สนธิสัญญาก่อตั้งประชาคมยุโรป มีใบอนุญาตประกอบการที่ใช้ได้จากรัฐสมาชิกประชาคมยุโรป ตามกฎหมายของประชาคมยุโรป มีการควบคุมเชิงกำกับดูแลอันแท้จริงเป็นของรัฐสมาชิกที่รับผิดชอบการออกใบรับรองผู้ประกอบการบิน มีสถานที่ทำการที่เป็นหลักในอาณาเขตของรัฐสมาชิกที่สายการบินได้รับใบอนุญาตประกอบการ

และกรรมสิทธิ์ส่วนสาระสำคัญและการควบคุมอันแท้จริงในสายการบินเป็นของรัฐสมาชิกของประเทศหรือคนชาติของรัฐสมาชิก และ/หรือของรัฐสมาชิกอื่นที่ระบุในภาคผนวก

(2) ข้อบทเรื่องสิทธิในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยการบิน มีสาระสำคัญว่า ในกรณีที่เนเธอร์แลนด์ได้กำหนดสายการบินที่มีการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยการบินโดยอีกรัฐสมาชิกอื่น สิทธิของประเทศไทยภายใต้ข้อบทเกี่ยวกับความปลอดภัยการบินในความตกลงฯ ย่อมมีผลบังคับใช้กับรัฐผู้กำกับดูแลความปลอดภัยการบินด้วย โดยข้อบทนี้จะใช้เพิ่มเติมเพื่อประกอบกับข้อบทเรื่องความปลอดภัยการบินที่ไทยและเนเธอร์แลนด์ได้เคยตกลงไว้ก่อนหน้านี้

1.2 ใบพิกัดเส้นทางบิน ปรับปรุงเป็นดังนี้ ฝ่ายไทย จุดใด ๆ ในไทย - จุดระหว่างทางใด ๆ - จุดใด ๆ ในเนเธอร์แลนด์ - จุดพื้นใด ๆ ฝ่ายเนเธอร์แลนด์ จุดใด ๆ ในเนเธอร์แลนด์ - จุดระหว่างทางใด ๆ - จุดใด ๆ ในไทย - จุดพื้นใด ๆ

1.3 สิทธิความจุความถี่ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สิทธิความจุความถี่สำหรับการทำการบินระหว่างกันโดยไม่จำกัด ทั้งในส่วนของการขนส่งผู้โดยสารผสมสินค้าและบริการขนส่งเฉพาะสินค้า โดยคงเงื่อนไขห้ามมิให้สายการบินของเนเธอร์แลนด์ทำการบินพ้นจากจุดใด ๆ ในประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเกินกว่า 2 เทียวต่อสัปดาห์ไว้เช่นเดิม

1.4 สิทธิรับขนการจราจร ทั้งสองฝ่ายตกลงคงหลักการที่ให้สายการบินที่กำหนดของทั้งสองฝ่ายสามารถใช้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 และ 4 ได้อย่างเต็มที่ไว้เช่นเดิม ในส่วนของสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 นั้นมีการปรับปรุงให้สิทธิอย่างเต็มที่ในส่วนของการเที่ยวบินขนส่งเฉพาะสินค้า สำหรับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารผสมสินค้า ตกลงให้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ฝ่ายละ 7 เทียวต่อสัปดาห์ โดยการจราจรพักค้างที่จุดต่าง ๆ ในประเทศไทยหรือจุดต่าง ๆ ในเนเธอร์แลนด์ เป็นเวลา 72 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า ไม่ถือว่าเป็นการขนส่งการจราจรเสรีภาพที่ 5

1.5 ข้อบทว่าด้วยการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงปรับปรุงข้อบทว่าด้วยการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน ให้ครอบคลุมถึงความร่วมมือระหว่างสายการบินของประเทศเดียวกัน

2. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ มีดังนี้ 1) การแต่งตั้งสายการบินที่กำหนด การให้อนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต 2) ความปลอดภัยการบิน 3) ใบพิกัดเส้นทางบิน 4) ความจุและความถี่ 5) สิทธิรับขนการจราจร 6) การทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน (รายละเอียดต่าง ๆ เหมือนกับบันทึกความเข้าใจฯ ตามข้อ 1)

17. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - อิสราเอล

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและรัฐอิสราเอล และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและอิสราเอล และให้นำเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับต่อไป โดยในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคำตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสำคัญตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและรัฐอิสราเอล

1.1 ใบพิกัดเส้นทางบิน ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขใบพิกัดเส้นทางทางบิน ดังนี้ ฝ่ายไทย จุดใด ๆ ในไทย - จุดระหว่างทางใด ๆ - จุดใด ๆ ในอิสราเอล - จุดพื้นใด ๆ ฝ่ายอิสราเอล จุดใด ๆ ในอิสราเอล - จุดระหว่างทางใด ๆ - จุดใด ๆ ในไทย - จุดพื้นใด ๆ

1.2 สิทธิความจุความถี่ ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงปรับปรุงสิทธิความจุความถี่จากเดิมที่ให้สิทธิสายการบินที่กำหนดของแต่ละฝ่ายทำการบินเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารได้ฝ่ายละ 7 เทียวต่อสัปดาห์ เป็นไม่จำกัดจำนวนความจุความถี่ ด้วยอากาศยานแบบใด ๆ

1.3 สิทธิในการทำการบินเชื่อมจุด ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงให้สายการบินของแต่ละฝ่าย มีสิทธิในการทำการบินเชื่อมจุด 2 จุดใด ๆ ในประเทศคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งในเที่ยวบินเดียวกันได้

1.4 สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ผู้แทนทั้งสองฝ่ายตกลงให้สายการบินที่กำหนดของ ไทยมีสิทธิทำการบินรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ช่วงเส้นทางระหว่างอิสราเอลและหนึ่งจุดพื้นที่ฝ่ายไทยจะเลือกใน ภายหลัง ได้ถึง 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และสายการบินที่กำหนดของอิสราเอลมีสิทธิทำการบินรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ช่วงเส้นทางระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ ได้ถึง 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

1.5 ข้อบัพการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน ผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเพิ่มเติมข้อ บัพการทำการบินใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันระหว่างสายการบินของประเทศคู่ภาคี

2. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและอิสราเอล มีดังนี้ 1) ใบพิภักต์เส้นการบิน 2) ความจุและความถี่ 3) สิทธิทำการบินเชื่อมจุด 4) ข้อบัพการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน 5) สิทธิรับขน การจราจรเสรีภาพที่ 5

(รายละเอียดต่าง ๆ เหมือนกับบันทึกความเข้าใจ ตามข้อ 1)

18. เรื่อง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ซาอุดีอาระเบีย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย และให้นำเสนอรัฐสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนมอบให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการ มีผลใช้บังคับต่อไป โดยในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคำตามความ เหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสำคัญตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

1.1 ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับข้อบัพในความ ตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ 2 ประเด็น ดังนี้

(1) การแต่งตั้งสายการบินที่กำหนด ปรับปรุงข้อบัพเรื่องการแจ้งแต่งตั้งสายการบินที่ กำหนดจากเดิมที่ระบุให้ภาคีผู้ทำความตกลงแต่ละฝ่ายสามารถแจ้งแต่งตั้งสายการบินที่กำหนดได้เพียงหนึ่งสาย ให้ เป็นหลายสาย เพื่อส่งเสริมให้มีสายการบินดำเนินบริการระหว่างกันมากขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายตกลงระบุให้สายการบิน ซาอุดีอาระเบียเป็นสายการบินที่กำหนดของซาอุดีอาระเบีย และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินที่ กำหนดของไทย

(2) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยการบิน ได้เพิ่มข้อบัพว่าด้วยความ ปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) การบินในความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่าง กัน โดยร่างข้อบัพทั้งสองเป็นไปตามร่างมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

1.2 ใบพิภักต์เส้นทางบิน ได้ปรับปรุงใบพิภักต์เส้นทางบิน โดยเพิ่มจุดเจดดาห์ และ เปลี่ยนแปลงจุด “ดาห์รัน” เป็นจุด “ดัมมัม” ในเส้นทางบินของฝ่ายไทยและระบุจุดที่มีท่าอากาศยานระหว่าง ประเทศ 7 แห่งของไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ อุตะเภ่า เป็นจุดในเส้นทางบิน ของฝ่ายซาอุดีอาระเบีย สำหรับจุดระหว่างทางและจุดพื้น ทั้งสองฝ่ายตกลงระบุเป็นสองจุดใด ๆ ที่จะระบุภายหลัง โดยเส้นทางดังกล่าวจะใช้ได้สำหรับทั้งบริการขนส่งผู้โดยสารและบริการขนส่งเฉพาะสินค้า

1.3 ความจุความถี่ของบริการ ปรับปรุงสิทธิความจุความถี่ของบริการไว้ดังนี้

(1) สายการบินที่กำหนดของไทย สามารถทำการบินด้วยอากาศยานแบบใด ๆ

- ระหว่างจุดใด ๆ ในไทยและริยาด ได้ถึง 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
- ระหว่างจุดใด ๆ ในไทยและเจดดาห์ ได้ถึง 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
- ระหว่างจุดใด ๆ ในไทยและดัมมัม ได้ไม่จำกัดจำนวน

(2) สายการบินที่กำหนดของชาวอุตาระเบีย สามารถทำการบินด้วยอากาศยาน

แบบใด ๆ

- จากเจดดาห์และรียาด ไปยังจุดใด ๆ ในไทย ได้ถึง 9 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
- ระหว่างดัมมันและจุดใด ๆ ในไทย ได้ไม่จำกัดจำนวน

1.4 สิทธิรับขนการจราจร ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 และ 4 แก่สายการบินของแต่ละฝ่ายอย่างเต็มที่ ภายใต้ความจุความถี่ที่กำหนดสำหรับสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ให้เป็นไปโดยการตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของทั้งสองฝ่ายต่อไป

1.5 เที่ยวบินพิเศษ ทั้งสองฝ่ายตกลงระบุข้อความเกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษว่า การขอทำการบินเที่ยวบินพิเศษสามารถกระทำได้ โดยการส่งรายละเอียดของเที่ยวบินไปยังเจ้าหน้าที่การเดินอากาศเพื่อการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษต่อไป

1.6 การทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงระบุข้อบ่งชี้เรื่องการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน ทั้งในส่วนของทำการบินร่วมกันกับสายการบินของประเทศคู่อีก ประเทศที่สาม และสายการบินในประเทศเดียวกัน เพื่อให้สายการบินของแต่ละฝ่ายมีทางเลือกที่จะร่วมมือด้านการบินกับสายการบินอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่

1.7 การรวมบันทึกความเข้าใจฉบับต่าง ๆ ทั้งสองฝ่ายตกลงรวมบันทึกความเข้าใจฉบับต่าง ๆ ที่ได้จัดทำขึ้นเป็นฉบับเดียว เพื่อให้สะดวกแก่การอ้างและง่ายต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลใช้แทนบันทึกความเข้าใจฉบับก่อนหน้าทั้งหมด

2. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและชาวอุตาระเบีย

- 2.1 ด้วบทความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ
- 2.2 กรอบด้านการปฏิบัติการ
- 2.3 ใบพิกัดเส้นทางบิน

(รายละเอียดต่าง ๆ เหมือนกับบันทึกความเข้าใจฯ ตามข้อ 1)

19. เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้

1. เห็นชอบรับรองการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2020 (ค.ศ. 2011) เกี่ยวกับการปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย (ขยายเวลาการดำเนินมาตรการ จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อสหประชาชาติโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของไทย

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

กระทรวงกลาโหม (กท.) กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงคมนาคม (คค.) กรมประมง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ กต. ทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กต. รายงานว่า

1. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 คณะมนตรีความมั่นคงฯ รับรองข้อมติที่ 2020 (ค.ศ. 2011) ขยายเวลาการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย ออกไปจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

2. สาระสำคัญของข้อมติ ที่ 2020 (ค.ศ. 2011) สรุปได้ ดังนี้

2.1 ข้อ 5 เรียกร้องให้รัฐสมาชิกร่วมมือตามความเหมาะสมในเรื่องการจับตัวประกันและการดำเนินคดีกับโจรสลัดที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับตัวประกัน

2.2 ข้อ 7 เรียกร้องอีกครั้งให้รัฐสมาชิกและองค์กรระดับภูมิภาคที่มีขีดความสามารถที่จะกระทำได้ เข้าร่วมปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย โดยการส่งกองกำลังเรือรบ อาวุธและอากาศยานทหาร และโดยการตรวจยึดและทำลายเรือ อาวุธ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกใช้ในการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย หรือมีเหตุอันน่าเชื่อว่าจะถูกนำไปใช้ในการดังกล่าว โดยให้การปฏิบัติสอดคล้องกับข้อมตินี้และกฎหมายระหว่างประเทศ

2.3 ข้อ 9 สนับสนุนให้รัฐสมาชิกร่วมมือกับรัฐบาลชั่วคราวโซมาเลียอย่างต่อเนื่องในการปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลีย โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐบาลชั่วคราวโซมาเลีย และตัดสินใจขยายอาณัติ ซึ่งอนุญาตให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคที่ร่วมมือกับรัฐบาลชั่วคราวโซมาเลียสามารถเข้าไปในน่านน้ำของโซมาเลีย และดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยอาวุธออกไปอีก 12 เดือนนับจากวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 โดยรัฐบาลชั่วคราวโซมาเลียได้แจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบล่วงหน้าแล้ว

2.4 ข้อ 15 เรียกร้องให้รัฐสมาชิกกำหนดการกระทำอันเป็นโจรสลัดเป็นฐานความผิดตามกฎหมายภายในของตน และพิจารณาดำเนินคดีและคุมขัง หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง ซึ่งโจรสลัดที่ต้องสงสัยที่ถูกจับบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลียรวมทั้งผู้ประสานงานและผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินในการดำเนินการดังกล่าวที่อยู่บนบกโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

2. ในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติ ไทยมีพันธกรณีจะต้องดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ อยู่แล้ว และไม่มี ความเกี่ยวข้อง กับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่โดยที่ปัจจุบันยังไม่ มีกฎหมายรองรับเพื่อให้ปฏิบัติตามพันธกรณีตามข้อมติข้างต้นได้อย่างครบถ้วน ทำให้ในบางกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจดำเนินการดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการรับรองการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป โดยให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายภายในของไทย

20. เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบรับรองการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2021 (ค.ศ. 2011) เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยมีต่อสหประชาชาติ โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของไทย

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กท.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ กต. ทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กต. รายงานว่า

1. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 คณะมนตรีความมั่นคงฯ รับรองข้อมติที่ 2021 (ค.ศ. 2011) ขยายเวลาการดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

2. สารสำคัญของข้อมติ ที่ 2021 (ค.ศ. 2011) สรุปได้ ดังนี้

2.1 ข้อ 1 ให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางอาวุธตามที่กำหนดในข้อ 1 ของข้อมติ ที่ 1807 (ค.ศ. 2008) ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และยืนยันข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 5 ของข้อมติดังกล่าว ซึ่งกำหนดข้อยกเว้นสำหรับมาตรการคว่ำบาตรทางอาวุธ

2.2 ข้อ 3 ให้ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 สำหรับมาตรการห้ามการเดินทาง การอายัดทรัพย์สินของบุคคลและองค์กร ตามรายชื่อที่กำหนดโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีความมั่นคงฯ เพื่อติดตามการดำเนินการมาตรการของคณะมนตรีความมั่นคงฯ เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และยืนยันข้อ 10 และข้อ 12 ของข้อมติ ที่ 1807 (ค.ศ. 2008) ซึ่งกำหนดข้อยกเว้นสำหรับมาตรการห้ามการเดินทางและอายัดทรัพย์สิน

3. ในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติ ไทยมีพันธกรณีจะต้องดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ และโดยที่ปัจจุบันไม่มีกฎหมายรองรับเพื่อให้ปฏิบัติตามพันธกรณีตามข้อมติข้างต้นได้อย่างครบถ้วน ทำให้ในบางกรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจดำเนินการมาตรการดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการรับรองการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป โดยให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายภายในของไทย ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อมติ ที่ 2021 (ค.ศ. 2011) เป็นพันธกรณีที่ไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว และไม่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

21. เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1718 (ค.ศ. 2006) เกี่ยวกับการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้

1. เห็นชอบรับรองประกาศรายการสิ่งของและรายชื่อคณะบุคคลเพิ่มเติม ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council : UNSC) ที่ 1718 (ค.ศ. 2006) เรื่อง การคว่ำบาตรเกาหลีเหนือที่มีมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อมติดังกล่าวเพิ่มเติม

2. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กท.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ (สมช.) สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าวและปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศล่าสุดของสหประชาชาติโดยเร็วที่สุด

สารสำคัญของเรื่อง

กต. รายงานว่า

1. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการคว่ำบาตรมีมติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อมติที่ 1718 (ค.ศ. 2006) ดังนี้

1.1 กำหนดรายการสิ่งของต่าง ๆ ตามที่ระบุในเอกสาร S/2012/235 และ INF/CIRC/254/Rev.10/Part1 ซึ่งรายการสิ่งของดังกล่าวรวมทั้งรายการสิ่งของอื่น ๆ ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนื่อดังกล่าวสามารถเรียกดูได้จากเว็บไซต์ http://www.un.org/sc/committees/1718/xport_list.shtml

1.2 กำหนดรายชื่อบุคคลและคณะบุคคลจำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1) Amroggang Development Banking Corporation 2) Green Pine Association Corporation และ 3) Korea Heungjin Trading Company

2. การดำเนินการตามข้อมติที่ 1718 (ค.ศ. 2006) เป็นพันธกรณีของไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติที่มีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามข้อ 25 ของกฎบัตรสหประชาชาติ และไม่มี ความเกี่ยวข้องกับมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

3. กต. มีความเห็นว่า การดำเนินการตามข้อมติ UNSC เป็นสิ่งที่ไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบกฎหมายไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำหรับข้อมติที่ 1718 (ค.ศ. 2006) และข้อมติที่ 1874 (ค.ศ. 2009) ซึ่งกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มเติม ที่ผ่านมามีหน่วยงานไทยได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบกฎหมายภายในที่มีอยู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยด้านความมั่นคงในเวทีสหประชาชาติ

22. เรื่อง การให้สัตยาบันพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 7 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติการให้สัตยาบันพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 7 ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียนและให้นำพิธีสารดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาให้ความเห็นชอบเพื่อการมีผลใช้บังคับของพิธีสารต่อไป

2. เมื่อรัฐสภาเห็นชอบแล้ว มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งภาคีสัญญาทราบเพื่อให้หนังสือสัญญามีผลใช้บังคับต่อไป

สาระสำคัญของพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 7 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

รัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รัฐสมาชิกแห่งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อาเซียน”) ได้ตกลงกันดังนี้

1. รัฐสมาชิกที่เป็นสมาชิกดับเบิลยูทีโอ จะยังคงต้องขยายข้อผูกพันเฉพาะของตนภายใต้แกตส์ให้แก่รัฐสมาชิกอาเซียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกดับเบิลยูทีโอ

2. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องขยายการปฏิบัติเป็นพิเศษที่ระบุในตารางข้อผูกพันเฉพาะในภาคผนวกท้ายพิธีสารนี้ให้แก่รัฐสมาชิกอาเซียนอื่น

3. ภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมตารางข้อมูลผูกพันเฉพาะสาขาของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารฉบับนี้

4. ให้พิธีสารฉบับนี้และภาคผนวกท้ายพิธีสารเป็นส่วนที่รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน

5. ให้พิธีสารฉบับนี้มีผลใช้บังคับใน 60 วัน หลังจากจากรัฐสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ได้ส่งมอบหนังสือการให้สัตยาบันหรือการยอมรับต่อเลขาธิการอาเซียนและจะมีผลใช้บังคับเฉพาะรัฐภาคีที่ให้สัตยาบันหรือการยอมรับ

6. ให้เก็บรักษาพิธีสารนี้ไว้กับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะจัดทำสำเนารับรองความถูกต้องแล้วส่งให้แก่รัฐสมาชิกแต่ละรัฐทันที และให้เลขาธิการอาเซียนจัดส่งเรื่องการแจ้งการให้สัตยาบันหรือการยอมรับพิธีสารตามวรรค 5 ให้รัฐสมาชิกแต่ละรัฐทราบทันที

23. เรื่อง ขอนำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือ

ผู้แทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ฝ่ายไทย รวมทั้งอนุมัติให้มีการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หากมีความจำเป็น

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอดังนี้

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ฝ่ายไทย

3. อนุมัติให้ ยธ. โดยสำนักงาน ป.ป.ส. หรือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาปรับแก้ไขบันทึกความเข้าใจ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หากมีความจำเป็น โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

24. เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับโกตดิวัวร์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบรับรองการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 2045 (ค.ศ. 2012) เกี่ยวกับโกตดิวัวร์ (ปรับและขยายเวลาการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับโกตดิวัวร์ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไทยมีต่อสหประชาชาติ โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของไทย

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานข้าราชการพลเรือน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทยถือปฏิบัติและแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป

แต่งตั้ง

25. เรื่อง แต่งตั้ง

1. รัฐบาลราชอาณาจักรเบลเยียมเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย ว่า รัฐบาลราชอาณาจักรเบลเยียมมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายมาร์ก มีคิลเซิน (Mr. Marc Michielsens) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายรูดี เฟชเตรเทิน (Mr. Rudi Veestraeten) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

2. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

(กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายสุรชัย สราญฤทธิชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ตามที่ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยเสนอ ทั้งนี้ โดยให้เพิ่มผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย โดยองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เป็นประธาน
2. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 10 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และประธานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 3.1 นายอภิชาติ อนุกุลอำไพ 3.2 นายรอยล จิตรดอน 3.3 นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3.4 นายวิญญู หล่อตระกูล 3.5 นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทยที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทยมากที่สุด

2. เสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้มีการนำกรอบแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกไปดำเนินการต่อไป

3. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานของรัฐสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามที่ได้รับ

การร้องขอ

4. การแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษ และประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษ จำนวน 6 คน และประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) จำนวน 6 คน เนื่องจากที่ปรึกษาพิเศษ ประธานกรรมการและกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดวาระแล้ว โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษในคณะที่ปรึกษาพิเศษจำนวน 6 คน ดังนี้ 1) นายศรีภูมิ สุขเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การบริหารและศิลปกรรม 2) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การบริหารและศิลปกรรม 3) นางอรนุช โอสถานนท์ ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีบบางไทร 4) นางสาวกฤษณา รวยอาจิม ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีบบางไทร 5) นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 6) นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- 2) แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป. ในส่วนของภาคเอกชนจำนวนทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้ 1) นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการ 2) นายวิชัย อัครัสกร ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ 3) นายพยุ่งศักดิ์ชาติสุทธิผล ผู้แทนสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 4) พลตรี เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร กรรมการ
5) นายสมาน คลังจัตุรัส ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร กรรมการ 6) นางสาวพจนา สีมันตร ผู้แทนศูนย์ศิลปาชีพบาง
ไทร กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

5. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดสามปีตามวาระ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 แล้ว โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้ นายมนตรี จุฬาวัดนทล ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายสุพจน์
ทหารหนองบัว นายณรงค์ ปันนิม นายประสาธ สืบคำ นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า นายทรงศักดิ์ เปรมสุข นายช่วงโชติ
พันธุ์เวช นางประคอง กลิ่นจันทร์ ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ นางรำเพย ภาณุสิทธิกร ครูผู้สอนด้าน
วิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมประสงค์ สิงคชาติ ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคกลาง นางศิริวรรณ
ตรีพงศ์พันธุ์ ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

6. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง อุตสาหกรรม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง นายศุภชัย ศิริวัฒน์เจริญชัย
รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง เป็นต้นไป
